



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๕๓,๔๐๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มศว' ตั้ง ร.ร.เพื่อผู้ประกอบการ

● ขูผลลิตภันท์งานวิจัยลดเหลื่อมล้ำ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า คณะสังคมศาสตร์ กำลังจัดตั้งโรงเรียนเพื่อผู้ประกอบการทางสังคมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนผู้ประกอบการทางสังคม โดยการสอบเข้าเรียนนั้นจะไม่ได้พิจารณาจากเกรดเฉลี่ย แต่จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ถึงแรงบันดาลใจและโครงการที่ผู้เรียนอยากทำเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางมศว จะเป็นคนคัดเลือกผู้เรียนเอง โดยจัดเป็นการสอบตรงประเภทหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครใจเข้ามาอบรมระยะสั้นในช่วงเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน จากนั้นมอบหลักสูตรที่มีประกาศนียบัตรมอบให้ คาดว่าหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อผู้ประกอบการทางสังคมสามารถเปิด

สอนได้ในปี การศึกษา 2557

“นอกจากโรงเรียนที่ มศว เปิดสอนแล้ว ตอนนี้เรามีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดำเนินการเรียนการสอน และยังให้โอกาสเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยให้ชมเผ่าต่างๆ และเยาวชนในชุมชนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ มศว มีพื้นที่บริการชุมชน และยังเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตชายแดน การให้โอกาสเยาวชนได้เรียนต่อ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ตอนนี้จะขยายผลธุรกิจเพื่อสังคม เน้นผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยซึ่งเป็นผลงานของนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาลัย เพื่อเลี้ยงตัวเองและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับวิทยาลัย”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่านอกจากนี้จะเห็น

งานกิจการเพื่อสังคมด้านการวิจัย โดยมอบหมายให้สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งขณะนี้ทางสถาบันได้ทำการวิจัยเรื่อง การควบคุมพฤติกรรม จิตใจของมนุษย์ โดยทำการศึกษาเรื่องการควบคุมอาหารของคนอ้วน เพื่อการควบคุมพฤติกรรม จิตใจและการหักห้ามใจของคนอ้วน ถือเป็นงานกิจการเพื่อสังคมที่เน้นงานด้านการวิจัย จะเห็นว่า งาน ของมศว ตอนนี้อยู่เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมนั้นเชื่อมโยง ครบวงจร เน้นการสร้างคน สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความอยู่รอด และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ